

KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

chính sách, nhận diện rõ hơn những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật, không ngừng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc khắc phục hạn chế, tồn tại. Những kết quả này tiếp tục khẳng định chất vấn là hình thức giám sát đặc biệt hiệu quả, thể hiện đậm nét tính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và là một khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tiếp nối thành công đó, tại phiên chất vấn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần xây dựng, trách nhiệm, làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn. Trường hợp thấy cần thiết kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc tổ chức giám sát lại theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đối với các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành,

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước để làm rõ thực trạng tình hình, những kết quả nổi bật đã đạt được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện để tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn.

Sau phát biểu khai mạc, Quốc hội nghe trình bày các

báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư.

Sau đó, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực

hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng và nhóm lĩnh vực kinh tế ngành gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

THÀNH PHỐ, QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Quỳnh Hoa.

đồng thời ghi nhận đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mong các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, là tấm gương sáng để các đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Đợt này, huyện Quỳnh Phụ có 162 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó 1 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 13 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 43 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 26 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 25 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 38 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 16 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Việc trao Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để các đảng viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

ĐỪNG “QUÊN” ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ

Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em khi tham gia giao thông luôn được các cấp, các ngành hết sức quan tâm. Tuy nhiên, quy định này lại không được chấp hành một cách nghiêm túc, tỷ lệ vi phạm vẫn ở mức cao.

Hàng năm, trước thềm năm học mới, ngành giáo dục yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh yêu cầu và thường xuyên nhắc nhở phụ huynh đội MBH cho trẻ khi đến trường. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường vẫn bắt gặp nhiều hình ảnh trẻ em được bố mẹ chở bằng mô tô, xe gắn máy nhưng không đội MBH hoặc tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội MBH khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến. “Quên” là từ các phụ huynh thường dùng khi bảo chữa cho hành vi không đội MBH cho con em mình. Thậm chí, một số phụ huynh mặc dù có mang MBH theo nhưng chỉ treo trên xe để đối phó khi gặp lực lượng chức năng chứ không đội cho con. Khi hỏi đến việc đội mũ cho trẻ, nhiều phụ huynh tỏ vẻ khó chịu và viện cớ do bất tiện, do nhà gần, đi một đoạn là tới...



Các trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Theo một khảo sát của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia mới đây, tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành chấp hành đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe máy đã đạt hơn 85%, nhưng với trẻ em thì tỷ lệ này còn thấp, chỉ khoảng 38%. Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc không đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, gắn máy tham gia giao thông trên đường bộ là một trong những nguyên nhân

hàng đầu dẫn đến chấn thương sọ não hoặc tử vong nếu không may xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) ở độ tuổi trẻ em.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 7.000 người tử vong vì TNGT, trong đó có 600 - 700 trẻ em. Có khoảng 1.000 - 1.500 trẻ em bị thương tật do TNGT. Đây thật sự là con số đáng báo động, cho thấy sự an toàn của trẻ em khi ra đường chưa được gia đình cũng như xã hội quan tâm đúng

mức, ở đây trách nhiệm trước hết thuộc về các bậc phụ huynh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đội MBH có thể giảm đến 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương vùng đầu nếu không may bị tai nạn hay va chạm giao thông. Nhưng mất mát do TNGT có thể tránh và giảm nếu người lớn và trẻ nhỏ đội MBH đúng cách và bảo đảm chất lượng.

Nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ trẻ

em đội MBH khi tham gia giao thông, từ năm học 2018 - 2019, Ủy ban ATGT quốc gia đã phát động chương trình “Tặng MBH đạt chuẩn cho 100% học sinh lớp 1 trên phạm vi cả nước”. Đầu năm học 2023 - 2024, Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục phát động chương trình tại 63 tỉnh, thành phố với số lượng khoảng 2 triệu MBH đạt chuẩn được trao tặng cho các em học sinh lớp 1, phần đầu thực hiện mục tiêu

100% trẻ em đội MBH đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Đây là hoạt động có sức ảnh hưởng rộng lớn, góp phần gia tăng tỷ lệ trẻ em đội MBH đạt chuẩn khi tham gia giao thông, từ đó tác động đến nhận thức của cha mẹ học sinh và cộng đồng nói chung về việc đội MBH cho con em mình. Bà Nguyễn Thị Miên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Thuận (Vũ Thư) cho rằng, rèn luyện thói quen đội MBH, tự bảo vệ bản thân cho các em ngay từ khi còn nhỏ cũng là một cách dạy Luật Giao thông đường bộ đi vào thực tiễn cuộc sống. Nếu như các em đến lớp được thầy cô nhắc nhở, về nhà được cha mẹ khuyến khích và khen ngợi hành vi tốt, dần dần sẽ tự giác đội MBH mà không cần ai tác động.

Thực tế cho thấy, để giảm thiểu tình trạng học sinh vi phạm các quy định về ATGT, sự nỗ lực của lực lượng chức năng và nhà trường là chưa đủ mà cần có sự vào cuộc của cha mẹ học sinh. Ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh: Để những hoạt động tuyên truyền có thể chuyển biến thành ý thức tự giác cho trẻ nhỏ cần có sự sát sao nhắc nhở của bố mẹ hàng ngày khi đưa con đến lớp. Các bậc phụ huynh cần làm gương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, giáo dục đạo đức và ý thức cho con em mình; chủ động bảo vệ, phòng tránh nguy cơ cho con em mình từ một hành động đơn giản là đội MBH cho con em khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

NGUYỄN THỜI

bộ các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trả lại hiện trạng ban đầu để bảo đảm công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong vùng; trường hợp hộ dân vi phạm cố tình không tự giác chấp hành thì tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Thái Thụy khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trên, gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Để việc xử lý hành vi vi phạm trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng chủ thể, đối tượng vi phạm, hiện nay, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo UBND xã An Tân phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện xác định đúng đối tượng vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đồng thời, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chủ động thực hiện biện pháp cưỡng chế (nếu đối tượng vi phạm chấp hành không nghiêm hoặc không chấp hành). Trường hợp vi phạm trên vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của địa phương thì chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Theo ông Vũ Công Thành, Chủ tịch UBND xã An Tân: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đang tích cực phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đôn đốc, vận động hộ dân vi phạm thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp hộ dân vi phạm cố tình không tháo dỡ, địa phương sẽ cương quyết thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN

AN TÂN Hộ dân xây bờ kè lấn chiếm kênh mương thủy lợi

quy định thi UBND xã An Tân sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyến kênh thủy lợi An Lương hiện có tổng chiều dài 4,7km. Đây là tuyến kênh thủy lợi có vai trò hết sức quan trọng trong việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa bàn xã An Tân và thị trấn Diêm Điền, đặc biệt phục vụ lấy nước tưới sản xuất cây màu vụ đông tại các vùng chuyên màu của hai

địa phương trên. Do vậy, việc lấn chiếm lòng kênh tại đây sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/11/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 2641 về xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc địa bàn xã An Tân, huyện Thái Thụy. Theo đó, Sở đề nghị UBND huyện Thái Thụy

chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã An Tân khẩn trương thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính cá nhân nêu trên theo quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP, ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Yêu cầu hộ dân vi phạm tự thực hiện thu dỡ, giải tỏa ngay toàn



Cán bộ địa chính xã An Tân kiểm tra công trình bờ kè, tường bao lấn chiếm lòng kênh An Lương.

Mới đây, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm, yêu cầu hộ dân vi phạm dừng ngay việc xây dựng bờ kè, tường bao trái phép lấn chiếm lòng kênh thủy lợi An Lương (xã An Tân), đồng thời tháo dỡ, khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đến nay hộ dân vi phạm vẫn chưa chấp hành việc tháo dỡ công trình lấn chiếm lòng kênh thủy lợi An Lương.

Hiện nay, trên tuyến kênh thủy lợi An Lương đang xảy ra trường hợp một hộ dân ngang nhiên xây bờ kè, tường bao lấn chiếm bờ, lòng kênh. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, ngày 25/10, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy đã phối hợp với UBND xã An Tân tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm Luật Thủy lợi (lần 2) đối với hộ ông Phạm Hữu Khanh (thôn Đông Đoài, xã Thụy Quỳnh) với hành vi xây bờ kè, tường bao lấn chiếm bờ, lòng kênh An Lương với chiều dài 36m, cao 1m. Hành vi trên đã vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tưới, tiêu trong vùng. Để bảo đảm hành lang bảo vệ và an toàn cho công trình thủy lợi, đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy đề nghị hộ ông Phạm Hữu Khanh phá dỡ bờ kè, tường bao đã xây trên phần lấn chiếm ra lòng kênh, chuyển dịch theo móng cũ đúng đất được giao. Thời gian trả lại mặt bằng từ ngày 25/10 đến ngày 5/11/2023. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày lập biên bản mà hộ ông Phạm Hữu Khanh không thực hiện phá dỡ công trình vi phạm theo yêu cầu và thời gian

Advertisement for Tet holiday with a golden dragon illustration and text: TẾT ÂM LỊCH NGHỈ 7 NGÀY, LỄ QUỐC KHÁNH NGHỈ 4 NGÀY. NĂM GIÁP THÌN 2024. Nghị Tết Âm lịch 7 ngày (Từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024)

Calendar for February 2024 (Lịch tháng 2/2024) showing days of the week and dates.

Advertisement for National Day holiday with text: Nghị lễ Quốc khánh 4 ngày (Từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024)

Calendar for August and September 2024 (Lịch tháng 8, 9/2024) showing days of the week and dates.

(Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Nhân Dân

Ra mắt mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn”

Chiều ngày 6/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Quang (Đông Hưng) tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn” và tập huấn cách phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Mô hình gồm 200 thành viên là hội viên của 6 chi hội tham gia. Hoạt động của mô hình sẽ góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, làm thay đổi nhận thức, hành vi, tạo thói quen cho người dân trong phân loại rác tại hộ để chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Đông Hưng đã ra mắt mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn” tại 3 xã Đông Hoàng, Đông Tân, Đông Quang. Nhân dịp này, Hội LHPN huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội LHPN xã Đông Quang, Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường 86 Nam Định trao 200 nắp đậy hố rác, 200 thùng đựng rác, 200 gói chế phẩm vi sinh cho các thành viên tham gia mô hình.

THU HIỀN